



บทอ่านที่ 1 ดนล 7:9-10, 13-14

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมองดูอยู่นั้น ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถูกนำมาตั้งไว้ และผู้อาวุโสท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์ สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะ ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ บัลลังก์ของเขาเหมือนเปลวเพลิง มีล้อเหมือนไฟลุกโพลง เบื้องหน้าเขามีธรรพ์ไพเราะออกมา ผู้รับใช้จำนวนมาก นั่งล้าน นับโกฏิสองไซย คอยเฝ้ารับใช้เขา การพิจารณาคดีเริ่มขึ้น และบรรดาหนังสือก็เปิดออก

ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไป ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์ มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า เขามาพบผู้อาวุโสและมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโส เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์และอาณาจักร ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย

พระวรสาร ยน 1:47-51

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้า จึงตรัสถึงเขาว่า "นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา"

นาธานาเอลทูลถามว่า "พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร?"

พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า "ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราได้เห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ"

นาธานาเอลทูลตอบว่า "รับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล"

พระเยซูเจ้าตรัสว่า "ท่านเชื่อเพราะเราได้กล่าวไว้ว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือ? ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก"

แล้วพระองค์ตรัสเสริมว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออก และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรแห่งมนุษย์"



"ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก" เหตุการณ์นั้นที่พระเยซูเจ้าหมายถึงสำหรับนาธานาเอลคืออะไร? มากมายที่จะสาธยาย แต่ทราบได้ว่า มันก็เป็นเช่นนั้นจริง

เมื่อเราเริ่มรับความเชื่อ เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ก็ค่อย ๆ เริ่มขึ้นทีละเรื่อง จากจุดเล็ก ๆ สู่ความยิ่งใหญ่ จากคนไร้ค่า สู่การกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนมาของพระ จากมุมขงโลกปกติที่พระอาทิตย์ขึ้นลง และสายลมยังบ่งบอกฤดูกาล สู่สายตาที่ทอดยาว และไกลสู่มองสูง ต่อคำพูดที่ว่า มีการประทับอยู่ของพระ และทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นทุกวัน เมื่อเราเชื่อว่า พระยังสถิตอยู่กับเราบนโลกนี้ และในชีวิตของเรา

วันที่ 29 กันยายน 2555

ยน.147-51

ทุกครั้งที่มีคนมาอวยพรเรา เราจะตอบว่า “ขอให้สมปรปักษ์เถิด”
หมายความว่า “ขอให้พรนั้นเป็นจริง” เหมือนที่พระนางมารีย์ตอบรับทูต
สวรรค์กาเบรียลเมื่อได้รับแจ้งว่าพระนางจะให้กำเนิดพระบุตรของพระ
เจ้าว่า “ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน”

ทูตสวรรค์มีคาเอล ทูตสวรรค์กาเบรียลและทูตสวรรค์ราฟาเอล
เป็นจิตที่รับใช้พระเจ้า. หน้าที่ของพวกเขาเป็นการปกป้องประชากรของ
พระเจ้าจากอันตรายทั้งด้านร่างกายและด้านจิตวิญญาณ. ทูตสวรรค์ช่วย
เราให้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าด้วยการปกป้องเราจากบาปและความชั่วในชีวิต
ของเรา

ทูตสวรรค์มีคาเอลเป็นผู้ป้องกันพระเจ้าและส่งเสริมความ
ยุติธรรมของพระองค์ ตราบไคที่คริสตชนป้องกันและทำตามคำสอนของ
พระคริสตเจ้า เขา/เธอก็จะได้รับการปกป้องจากพระองค์ด้วย

ทูตสวรรค์ราฟาเอลมีชื่อเสียงเรื่องการรักษาโรค

ทูตสวรรค์กาเบรียลคือผู้สื่อข่าวของพระเจ้า.

ตราบไคที่คริสตชนช่วยหรืออำนวยความสะดวกในการรักษาจิต
วิญญาณและร่างกาย เขา/เธอก็อยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้า.

ทูตสวรรค์เหล่านี้อยู่ใกล้เราด้วยวิธีเดียวกันว่าพวกเขาอยู่ใกล้จิต
พระเยซูเจ้า ขึ้น-ลงระหว่างสวรรค์กับโลก.

ดังนั้น เราเช่นกันที่เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าสำหรับคนอื่นด้วย
เราไม่อาจเหมือนเทวดา แต่การทำดีด้วยการพูดจาไพเราะมากขึ้นเมื่อเรา

กระทำตนเหมือนพวกทวดสวรรค์. ขอให้เรากลายเป็นทวดสวรรค์สำหรับ
คนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน